

**THÔNG BÁO NĂNG LỰC KỸ THUẬT
CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, SỬA CHỮA PHỤC HỒI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA**

Số: 02194/23V43

CHI CỤC DĂNG KIỂM SỐ 4 THÔNG BÁO

Cơ sở: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÀU THUYỀN AN THUẬN**

Địa chỉ: Thôn Hải Thành, Phường Thuận An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Đã được xác nhận đủ năng lực kỹ thuật là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa loại 2 phù hợp với Nghị định số 128/2018/NĐ-CP và Sửa đổi 1:2022 QCVN 89: 2015/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa”, với các phương tiện thủy nội địa vỏ thép và vỏ gỗ bao gồm:

Các loại phương tiện chở khách đến dưới 50 người; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính đến dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các phương tiện chuyên dùng như ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương tiện chuyên dùng khác có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thủy nội địa).

Lưu ý:

1. Cơ sở được kéo lên đã kiểm tra đăng kiểm tất cả các loại phương tiện có trọng tải toàn phần đến 200 tấn. Nếu cơ sở thực hiện sửa chữa phục hồi các loại phương tiện có vỏ không phải là vỏ thép hoặc vỏ gỗ thì phải có các nhà thầu phụ (đã có thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa phù hợp) thực hiện.

2. Cơ sở khi hoạt động phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tương ứng với năng lực kỹ thuật của Cơ sở được Chi cục Đăng kiểm số 4 thông báo và phải tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa của Cơ sở.

3. Cơ sở trong thời gian hoạt động, nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di dời hoặc dừng hoạt động, Cơ sở phải chấp hành chủ trương của cơ quan có thẩm quyền.

4. Thông báo này sẽ mất hiệu lực khi Cơ sở không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nghị định số 128/2018/NĐ-CP và Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT.

Thời hạn xác nhận lần tiếp theo: Ngày 01 tháng 02 năm 2029.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2024



GIÁM ĐỐC
KS. Nguyễn Hữu Thiện

ACSĐT 0000061